

## 4 Thái Bình

## KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

trực tiếp. Đã có 108 đại biểu đăng ký phát biểu, trong đó có 4 đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình là Vũ Tiến Lộc, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Thị Thu Dung. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Phát biểu tại phiên thảo luận sáng ngày 30/10, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không thuận tới nền kinh tế nước ta; ở trong nước, những yếu kém về cơ cấu của nền kinh tế đã tích tụ trong nhiều năm chưa thể khắc phục ngay trong ngày một ngày hai; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... cũng ảnh hưởng lớn đến

sản xuất và đời sống nhưng nước ta vẫn có một năm thành công: cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã hoàn thành, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm chế dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,8%, trên 130.000 doanh nghiệp thành lập mới, đầu tư xã hội được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Năm 2019 là năm đầu tiên động lực tăng trưởng chính đã đến từ khu vực chế biến, chế tạo. Tỷ trọng xuất khẩu và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân trong nước cũng tăng lên... Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhất ASEAN và nhiều năm chưa thể khác phục ngay trong ngày một ngày hai; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... cũng ảnh hưởng lớn đến

tiếp theo, để duy trì mục tiêu tăng trưởng 6,8% là rất gian nan. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đang giảm tốc và theo dự báo có khả năng tiến tới ngưỡng suy thoái toàn cầu thì mức tăng trưởng 6,8% của một nền kinh tế có độ mở cao, phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài như nước ta rất khó khả thi. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần chuẩn bị phương án chủ động ứng phó với tình huống này. Liên quan tới sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu đề cập tới vấn đề hộ kinh doanh trong nền kinh tế nước ta: ở Việt Nam, mặc dù đã đóng góp tới 40% GDP nhưng khu vực kinh tế tư nhân đang có một nghịch lý lớn: chỉ có trên 700.000 doanh nghiệp

thuộc khu vực tư nhân chính màu mỡ cho nạn tham nhũng vật... Để giải quyết vấn đề này, nước ta không thể xóa bỏ hộ kinh doanh, không thể ép buộc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp mà chỉ có thể khoác tẩm áo pháp lý mới cho hộ kinh doanh: đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp với những quy định pháp lý tối giản nhưng minh bạch, bảo đảm sự bình đẳng của hộ kinh doanh với các loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của hộ kinh doanh trong nền kinh tế nước ta và cũng là để bảo đảm thực thi một nguyên tắc nền tảng trong Hiến pháp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân và tổ chức phải được quy định trong văn bản luật chứ không phải chỉ ở cấp thông tư, nghị định như tình trạng của hộ kinh doanh hiện nay.

## GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 trên địa bàn huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả đáng mừng, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được quan tâm. Công tác giáo dục gắn với việc học tập, tham quan các khu di tích lịch sử văn hóa được tăng cường. Phong trào xây dựng thôn làng, khu dân cư, đơn vị, gia đình văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 tại huyện Hưng Hà cũng còn một số hạn chế như: công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội, kinh doanh dịch vụ văn hóa ở một số đơn vị chưa chặt chẽ; các sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, dịch vụ chưa phong phú, chưa gắn sản phẩm văn hóa với sản phẩm du lịch lễ hội; một số địa phương còn thiếu công chức văn hóa cấp xã hoặc còn kiêm nhiệm, do vậy kết quả thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc,

đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 tại huyện Hưng Hà, trong đó nhấn mạnh vai trò của cấp ủy trong việc nâng cao vai trị, vai trò, tác động văn hóa và nhân tố con người đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong việc chăm lo, vận hành, bảo tồn, lưu giữ thuần phong mỹ tục tại địa phương. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Hưng Hà cần sự tập tâm những tục lệ văn hóa của các thôn làng trong huyện để lưu truyền và nhân rộng sang các làng, xã khác. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương để lưu truyền muôn đời sau.

\* Tổ giám sát số 2, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng làm việc với Huyện ủy Thái Thụy, xã Thụy Liên và xã Thái Thượng (Thái Thụy) về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Thái Thụy đã chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã góp phần xây dựng con người Thái Thụy phát triển toàn diện và môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu văn hóa nhân loại. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi thông qua hoạt động của

các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng. 100% xã trong huyện đã xây dựng được đội nghệ thuật, câu lạc bộ thể thao. Các phong trào thi đua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo sức lan tỏa rộng khắp. Các thiết chế văn hóa được đầu tư - xã hội của địa phương. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong việc chăm lo, vận hành, bảo tồn, lưu giữ thuần phong mỹ tục tại địa phương. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Hưng Hà cần sự tập tâm những tục lệ văn hóa của các thôn làng trong huyện để lưu truyền và nhân rộng sang các làng, xã khác. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương để lưu truyền muôn đời sau.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, xã Thụy Liên và xã Thái Thượng đã xây dựng kế hoạch, ban hành nghị quyết chuyên đề. Nhờ đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư phát triển; môi trường văn hóa được cải thiện. Các địa phương đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các lĩnh vực: giáo dục, y tế, dân số... Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp được bảo lưu, giữ gìn.

Các thành viên tổ giám sát đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số vấn đề về hiệu quả của công tác tuyên truyền; vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết; công tác quản lý di tích văn hóa; hoạt động của các thiết chế văn hóa...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao sự tích cực vào cuộc trong tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33 tại huyện Thái Thụy. Đồng chí đề nghị huyện Thái Thụy, các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về văn hóa; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX); thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục. Các

cấp ủy đảng cần phân công một số тов tại, hạn chế: ở một số cấp ủy, chính quyền, việc triển khai thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên, kịp thời; một số tế nạn, hủ tục trên địa bàn tỉnh chưa được đẩy lùi; hệ thống di tích lịch sử xuống cấp chưa được đầu tư, nâng cấp... Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị tăng nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động của nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; ban hành chế độ ưu đãi phù hợp cho cán bộ làm công tác văn hóa...

\* Tổ giám sát số 3, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu UBND tỉnh thể chế hóa Nghị quyết số 33 bằng các văn bản cụ thể để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong từng lĩnh vực như xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao... đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể và đạt được những kết quả tích cực. Nếu như năm 2014, toàn tỉnh có 79,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa thì đến năm 2018 tỷ lệ này đã tăng lên 89,2%; đến năm 2018, toàn tỉnh có 88,5% thôn, tổ dân phố; 84,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, trong 5 năm qua đã có 2.969 thiết chế văn hóa tin ngưỡng được kiểm kê, 667 di tích được xếp hạng các cấp; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được bảo tồn, các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, phong trào văn hóa văn nghệ, ra tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục. Các

quan và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành dự toán được giao ở mức cao nhất, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương đặc biệt là ngành Thuế tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về trách nhiệm của người nộp thuế và công khai các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng thuế; quyết liệt thực hiện các giải pháp thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh của các tổ chức, cá nhân, trong đó tập trung thu các khoản thuế phát sinh đã kê khai; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế, chú trọng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi số thuế nợ đọng; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra, kiểm toán; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất của các dự án trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân

các hộ này đang là mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng vật... Để giải quyết vấn đề này, nước ta không thể xóa bỏ hộ kinh doanh, không thể ép buộc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp mà chỉ có thể khoác tẩm áo pháp lý mới cho hộ kinh doanh: đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp với những quy định pháp lý tối giản nhưng minh bạch, bảo đảm sự bình đẳng của hộ kinh doanh với các loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của hộ kinh doanh trong nền kinh tế nước ta và cũng là để bảo đảm thực thi một nguyên tắc nền tảng trong Hiến pháp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân và tổ chức phải được quy định trong văn bản luật chứ không phải chỉ ở cấp thông tư, nghị định như tình trạng của hộ kinh doanh hiện nay.

khai thực hiện Nghị quyết còn một số tồn tại, hạn chế: ở một số cấp ủy, chính quyền, việc triển khai thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên, kịp thời; một số tế nạn, hủ tục trên địa bàn tỉnh chưa được đẩy lùi; hệ thống di tích lịch sử xuống cấp chưa được đầu tư, nâng cấp... Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị tăng nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động của nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; ban hành chế độ ưu đãi phù hợp cho cán bộ làm công tác văn hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trong toàn ngành. Đồng chí yêu cầu toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người là một nhiệm vụ quan trọng; tiếp tục tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33 về giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng của quê hương, con người Thái Bình cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trong cộng đồng về phát triển văn hóa, con người gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư, tổ dân phố, gia đình văn hóa; gắn phát triển văn hóa, con người với phát triển kinh tế. Đặc biệt, chú trọng giáo dục ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, trước hết trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở và quản lý các hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, bảo đảm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

*Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019*

## THĂM MÔ HÌNH SẢN XUẤT...

(*Tiếp theo trang 1*)

mô hình rất cần được nhân rộng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho các hộ có nhu cầu thuê lại đất để tổ chức sản xuất tập trung, đưa vào trồng những cây có giá trị để nâng cao thu nhập.

Cũng trong chiều ngày 30/10, nhân tháng cao điểm “Vi người nghèo” năm 2019, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà động viên bà Mai Thị Mận, thôn Ngoại Trang, xã Thống Nhất, là hộ nghèo cơ đơn không nơi nương tựa của địa phương.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Trong đó, cần làm rõ hơn những kết quả đạt được, rà soát lại số liệu để bảo đảm tính thống nhất, đề xuất nội dung trọng tâm và giải pháp tương ứng để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nghiêm túc khắc phục những tồn tại. Qua kết quả hoàn thiện hồ sơ và kiểm tra thực địa đối với 4 huyện đã được thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, từ đó rút kinh nghiệm để sớm hoàn thành hồ sơ trình đoàn công tác liên ngành trung ương về thẩm định đối với 2 huyện Đông Hưng và Vũ Thư.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, nêu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và các giải pháp khắc phục nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ trình đoàn thẩm định Trung ương về thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM đối với những huyện còn lại.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Kiến Xương đã hoàn thiện hồ sơ và được Trung ương thẩm định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương trước ngày 10/11 để trình Hội đồng thẩm định Trung ương tiến hành học xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đối với 2 huyện Đông Hưng và Vũ Thư, cần hoàn thiện hồ sơ cấp huyện xong trước ngày 5/11 để hoàn thành tra của tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, làm căn cứ đăng ký với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương về thẩm định kết quả, từ đó hoàn thiện hồ sơ cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định Trung ương trước ngày 20/11. Trên cơ sở sớm công bố gian để ra, các sở, ban, ngành, huyện hoàn thiện báo cáo và hồ sơ thẩm tra theo lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ. Quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo, hồ sơ thẩm tra, các sở, ban, ngành và 2 huyện Đông Hưng, Vũ Thư nghiêm túc nghiên cứu báo cáo đánh giá kết quả của 4 huyện đã được thẩm định. Các huyện đã được thẩm định cần khắc phục những tồn tại mà Hội đồng định Trung ương và Hội đồng thẩm định Trung ương đã chỉ ra, từ đó nâng cao chất lượng các tiêu chí; các huyện chưa được thẩm định cần tích cực rà soát lại các tiêu chí để bổ sung thực hiện nhanh chóng hoàn thiện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM; chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn thẩm định Trung ương về thẩm định kết quả xây dựng NTM của các huyện còn lại.

Chiều ngày 30/10, UBND tỉnh học nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc đặt tên đường, tên phố tại thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà). Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đề án đã được điều chỉnh về việc đặt tên các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà gồm 4 tuyến đường (đường Long Hưng, đường Lê Quý Đôn, đường Trần Thái Tông, đường Lý Nam Đế) và 9 tuyến phố (phố Trần Hưng Đạo, phố Phạm Ngũ Lão, phố Kỳ Đồng, phố Trần Thị Dung, phố Trần Thủ Độ, phố Phó Thái, phố Vũ Thị Thược, phố Trần Thánh Tông, phố Trần Nhân Tông) cần đặt tên. Thị trấn Hưng Nhân gồm 4 tuyến đường (đường Ngự Thiên, đường Phạm Đôn Lễ, đường Lưu Khánh Đàm, đường Trần Thừa) và 5 tuyến phố (phố Lê Thái Tổ, phố Trần Thái Tông, phố Phùng Tả Chú, phố Nguyễn Tông Quai, phố Phạm Kinh Ân) cần đặt tên. Các tuyến đường, tuyến phố đều gắn với tên danh nhân, địa danh, nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, văn hiến của quê hương Hưng Hà. Đề án được điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu một số ý kiến từ Hội đồng Tư vấn của tỉnh, cán bộ và nhân dân huyện Hưng Hà.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, số lượng tuyến đường, tuyến phố cần đặt tên trong đề án là phù hợp đồng thời nhấn mạnh việc đặt tên đường, tên phố cho hai thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết của nhân dân thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND huyện Hưng Hà tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp lý, khẩn trương hoàn thiện đề án để trình HĐND tỉnh.

## PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

là 94.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 41%; đến năm 2040 là 300.000 người, trong đó đô thị là 210.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%. Về quy mô đất đai: đến năm 2025, đất xây dựng các khu chức năng Khu kinh tế khoảng 18.500ha. Trong đó, đất khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp khoảng 8.020ha; đất khu dân dụng đô thị khoảng 1.410ha; đất khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 2.345ha. Đến năm 2040, đất xây dựng các khu chức năng Khu kinh tế khoảng 21.000ha. Trong đó, đất khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp khoảng 8.020ha; đất khu dân dụng đô thị khoảng 3.000ha; đất khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 3.110ha. Trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình cũng định hướng rõ về: phát triển không gian, hệ thống hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, các giải pháp về bảo vệ môi trường, phân định rõ các dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng đợt đầu...

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; lập và ban hành Quy định quản lý theo đó án Quy hoạch chung; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; tổ chức triển khai lập các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong khu kinh tế làm cơ sở quản lý quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Cùng với đó, xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực, thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG